

BỘ TÀI CHÍNH  
TỔNG CỤC HẢI QUAN

Số: **867** /TCHQ-GSQL

V/v thực hiện Thông tư số  
19/2019/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Liên quan đến việc triển khai thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Bộ Xây dựng nội dung như sau:

Tại công văn số 4945/BXD-KHCN ngày 12/10/2020 của Bộ Xây dựng gửi Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có nêu: “*Để tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp VLXD, chấp thuận cho Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trong đó có Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa VLXD đã được cấp chứng nhận phù hợp QCVN 16:2014/BXD và QCVN 16:2017/BXD theo phương thức 7*” và “*Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương tiến hành việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn quản lý theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực*”.

Triển khai thực hiện nội dung công văn số 4945/BXD-KHCN nêu trên, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 13675/SXD-VLXD ngày 26/11/2020 thông báo và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu là vật liệu xây dựng.

Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp thì Sở Xây dựng một số tỉnh có văn bản thông báo về việc không áp dụng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với vật liệu xây dựng vì Thông tư số 19/2019/TT-BXD chỉ quy định áp dụng biện pháp công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và không có quy định tài liệu do tổ chức, cá nhân nhập khẩu có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan hải quan tại cửa khẩu để thông quan hàng hóa (*công văn số 3556/SXD-KTKT ngày 14/9/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương gửi doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Dương và Bộ Xây dựng*).

Mặt khác, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không tiếp nhận đăng ký kiểm tra và cấp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng cho các doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh ngoài thành phố dẫn đến tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu và phát sinh chi phí lưu bãi của doanh nghiệp.

Do vậy, để tránh ùn tắc hàng hóa, phát sinh chi phí cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa là vật liệu

xây dựng nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Bộ Xây dựng./.

538

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục HQ TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



**Mai Xuân Thành**